

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG – NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TẠO NÊN PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

THE LEADERSHIP OF VIETNAMESE COMMUNIST PARTY – THE FACTOR TO DECIDE EVERY ACHIEVEMENT OF VIETNAM PEOPLE’S ARMY

VŨ THỊ YẾN^(*), LÊ THỊ HIỆP^(**)

^(*), ^(**)Trường Chính trị Bình Dương, ^(**)*lethihiep.sam@gmail.com*

THÔNG TIN	TÓM TẮT
<p>Ngày nhận: 06/11/2018 Ngày nhận lại: 07/11/2018 Duyệt đăng: 30/11/2018 Mã số: TCKH-S04T12-B14-2018 ISSN: 2354 – 0788</p> <p>Từ khóa: <i>quân đội, phẩm chất cách mạng, sự lãnh đạo của Đảng, Đảng lãnh đạo quân đội.</i></p> <p>Key words: <i>army, Revolutionary qualities, Party leadership, Party’s guidance in military.</i></p>	<p><i>Bài viết nghiên cứu các khía cạnh về các nhân tố quyết định xây dựng phẩm chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là sự lãnh đạo của Đảng. Đảng đã xây dựng bản chất giai cấp công nhân cho Quân đội, giúp cho quân đội có phương hướng, lập trường chính trị rõ ràng, là nguồn gốc tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội; Xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho quân đội, tạo ra những động lực để quân đội ta chiến đấu và chiến thắng; Đồng thời Đảng đã quán triệt nguyên tắc tổ chức của Đảng vào quân đội với nội dung chủ đạo cốt lõi là nguyên tắc tập trung dân chủ cho phù hợp với tổ chức quân sự, tạo nên sức mạnh, kỷ luật thép cho đội quân vũ trang cách mạng, là chỗ dựa nòng cốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước từ trước đến nay.</i></p> <p>ABSTRACTS</p> <p><i>This paper examines aspects of the decisive factor in building the revolutionary qualities of the Vietnamese People’s Army, namely, the leadership of the Party. The Party has built the nature of working class for the Army, giving the military a clear direction and political stance which are sources of the military’s fighting power; Determining the target, the ideal of fighting for the army, creating the motivation for our troops to fight and win; At the same time, the Party has thoroughly grasped the Party’s organizational principles in the army with the core contents as the principle of democratic centralism suitable to the military organization, creating strong disciplines for the military forces, and to be the major mainstay for the Army to fulfil Nation’s missions to date.</i></p>

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: *“Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”* (Hồ Chí Minh, t.14, 2011, tr.435). Đối với lực lượng quân đội, kể từ khi ra đời đến nay, Đảng đã tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện quân đội nhân dân thành đội quân cách mạng hùng mạnh, luôn sẵn sàng trước những nhiệm vụ của Tổ quốc. Trong mọi giai đoạn lịch sử và đặc biệt trong tình hình mới, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và về mọi mặt của Đảng đã trở thành nhân tố cốt yếu tạo nên phẩm chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. NỘI DUNG

2.1. Sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời từ các phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân. Chủ trương thành lập Quân đội được Đảng đề cập ngay từ những ngày mới thành lập Đảng. Năm 1930, Chánh cương vắn tắt của Đảng đã nêu rõ *“Phải tổ chức ra quân đội công nông”* (Hồ Chí Minh, 2011, tr.1). Khi chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, trước những thay đổi của tình hình quốc tế và trong nước, Từ Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Sáu khóa I (11/1939) tại Bà Điểm - Hóc Môn, đến Hội nghị Trung ương lần thứ Tám (5/1941) tại Pắc Bó - Cao Bằng, Đảng ta đã bổ sung, phát triển và hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc, hoàn thiện quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng và tích cực chuẩn bị về mọi mặt cho cuộc đấu tranh giành chính quyền. Công việc xây dựng lực lượng vũ trang được xúc tiến với những hình thức từ thấp đến cao. Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Đến tháng 5/1945 Đảng chủ trương thống nhất Cứu quốc quân và Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thành Việt Nam giải phóng quân. Ngay từ những

ngày đầu thành lập, yếu tố chính trị được Đảng hết sức coi trọng. Trong tổ chức Đội phải lấy Chi bộ làm hạt nhân lãnh đạo. Đảng đã tổ chức Chi bộ Đảng để thực hiện vai trò lãnh đạo đối với đội quân chủ lực. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, tình hình cụ thể, Đảng đã điều chỉnh sách lược và sử dụng các giải pháp phù hợp để xây dựng, tổ chức Quân đội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Trong đấu tranh giành chính quyền, các lực lượng vũ trang cách mạng đã phối hợp, hỗ trợ phong trào quần chúng tiến hành khởi nghĩa từng phần, tiến đến tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc” của chính quyền non trẻ, Quân đội đã tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền và luôn kiên quyết đấu tranh chống những thế lực đòi chia sẻ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, quán triệt sâu sắc đường lối kháng chiến Đảng đề ra, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ quan trọng của đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Ngày 22 tháng 12 năm 1964, kỷ niệm 20 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bác Hồ đã huấn dạy *“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”* (Hồ Chí Minh, 2011, tr.435). Lời dạy của Bác đã khái quát bản chất cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phải xây dựng toàn diện các yếu tố, trong đó Đảng ta đặc biệt coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong tình hình mới.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội phải tuyệt đối. Trong những hoàn cảnh nhất định, về mặt chính quyền, mặt trận đoàn thể Đảng có thể điều chỉnh chính sách liên hiệp. Thậm chí đối với Quốc hội, trong thời kỳ tạm hòa hoãn với quân Tưởng giai đoạn 1945 - 1946, tránh đối đầu cùng một lúc với nhiều kẻ thù Đảng ta cũng quyết định nhường cho tay sai của Tưởng 70 ghế trong Quốc hội không thông qua bầu cử. Nhưng đối với Quân đội - là công cụ bạo lực của cách mạng thì Đảng phải là người duy nhất nắm quyền lãnh đạo trong mọi hoàn cảnh lịch sử và không thể phân chia cho bất kỳ lực lượng chính trị nào khác.

Sự lãnh đạo của Đảng phải trực tiếp, tuyệt đối không thông qua khâu trung gian. Vì quân đội là lực lượng quan trọng trong các nhiệm vụ cách mạng, là đội quân đấu tranh vũ trang, chính vì vậy việc thành công hay thất bại trong các nhiệm vụ phụ thuộc rất lớn vào việc xử lý các tình huống thực tế và nắm bắt thời cơ. Điều này đã được chứng minh trong thực tiễn chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sự chỉ đạo linh hoạt, trực tiếp, sát sao của Đảng trở thành nhân tố quyết định thắng lợi, điều khiển mọi hoạt động tác chiến của toàn quân: Khi chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi Đảng quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975. Bắt đầu chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Đảng quyết định giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Khi chiến dịch Huế - Đà Nẵng kết thúc thắng lợi, Đảng hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong tháng 4/1975. Sự chỉ đạo sát sao của Đảng đã trở thành động lực để quân đội cách mạng hành động thần tốc, chiến đấu kiên cường, “một ngày bằng 20 năm” tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước... Sự lãnh đạo của Đảng với quân đội phải toàn diện, bao gồm cả chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lãnh đạo trên mọi lĩnh vực hoạt động của quân đội và trong mọi nhiệm vụ được giao. Đảm bảo quân đội đi đúng hướng trong

mọi nhiệm vụ cách mạng, tạo thành sức mạnh tổng lực trong chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

2.2. Sự lãnh đạo của Đảng quyết định bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc cho Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đảng Cộng sản là đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của giai cấp công nhân và mang bản chất của giai cấp công nhân. Bản chất ấy là sự kết hợp những tinh hoa của giai cấp công nhân với chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Chức năng của Đảng là lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đảng Cộng sản là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, chiến tranh và quân đội là những hiện tượng chính trị - xã hội mang tính lịch sử. Sự xuất hiện của chiến tranh và quân đội gắn chặt với sự xuất hiện của giai cấp và nhà nước. Bản chất giai cấp, mục tiêu chiến đấu và chức năng, nhiệm vụ của quân đội phụ thuộc vào bản chất giai cấp, mục đích chính trị của nhà nước tổ chức, và nuôi dưỡng nó, không có quân đội trung lập về chính trị, quân đội đứng ngoài giai cấp và nhà nước. Chính trị quy định bản chất, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ cơ bản của quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quân đội Nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Đồng chí Lê Duẩn đã khẳng định: “*Quân đội ta xứng đáng là một bộ phận tiên tiến của giai cấp công nhân Việt Nam*” (Hồ Chí Minh, 2013, tr.253). Sự lãnh đạo của Đảng trở thành nguyên tắc căn bản trong xây dựng quân đội, quyết định bản chất giai cấp, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, sự

trường thành, lớn mạnh và chiến thắng của quân đội ta trong mọi thời kỳ cách mạng. Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc hợp thành bản chất cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chính vì vậy sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên, hun đúc, giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng cho quân đội trong mọi thời kỳ xây dựng và phát triển.

Vấn đề xây dựng bản chất giai cấp công nhân sẽ giúp cho quân đội có phương hướng, lập trường chính trị rõ ràng, là nguồn gốc tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đội quân vũ trang của Đảng cầm quyền cần phải thấu hiểu rõ chiến đấu vì ai, do giai cấp nào lãnh đạo và vì lý tưởng nào mà chiến đấu. Bản chất giai cấp công nhân là yếu tố cốt lõi và quyết định tính khoa học, tiên tiến cho các yếu tố khác hợp thành phẩm chất cách mạng của quân đội. Chính vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng việc xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc cho quân đội luôn được chú trọng, làm cho bản chất cách mạng của quân đội phong phú, hài hòa với truyền thống anh hùng và nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Để xây dựng bản chất giai cấp công nhân cho quân đội, việc giáo dục thường xuyên chủ nghĩa Mác - Lê nin, đường lối của Đảng có vai trò rất lớn. Chủ nghĩa Mác - Lê nin là hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp công nhân, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, là vũ khí lý luận của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vì vậy, thấm nhuần tư tưởng là nền tảng tạo nên sức mạnh và sự đoàn kết trong lực lượng quân đội. Có học tập lý luận Mác – Lê nin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị mới làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình. “*Cần học chính trị để nắm vững chính sách của Đảng và chính phủ, để đi đúng đường lối của nhân dân*” (Hồ Chí Minh, t.9, 2011, tr.221). Đồng thời việc giáo dục hệ tư tưởng tiên bộ của giai cấp sẽ giúp quân đội

có thể giới quan cách mạng khoa học, đúng định hướng. Việc giáo dục thế giới quan khoa học tạo nên sức mạnh thống nhất, kiên định, chống lại mọi âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, muốn tách quân đội khỏi Đảng Cộng sản và mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Mặt khác Đảng coi trọng vấn đề thường xuyên giáo dục đường lối, chính sách của Đảng cho quân đội. Trên thực tế các chính sách của Đảng là quá trình hiện thực hóa, áp dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Quân đội ta là quân đội của nhân dân, nhân dân có Đảng lãnh đạo và đã là Quân đội Nhân dân thì phải học chính sách của Đảng. Chỉ có trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, vận dụng sáng tạo và cụ thể vào điều kiện nước ta mới đảm bảo cho quân đội ta thực sự là lực lượng chính trị tin cậy và là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng Cộng sản, của dân tộc Việt Nam. Đồng thời xa rời hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin, xa rời và vi phạm những nguyên tắc lãnh đạo của Đảng sẽ làm cho quân đội mất sức chiến đấu, vô dụng mà lại có hại, thậm chí thất bại hoàn toàn.

2.3. Đảng xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho quân đội

Quân đội là công cụ sắc bén để Đảng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình. Chính vì vậy việc xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho quân đội là một nhiệm vụ trọng tâm, là động lực để quân đội ta chiến đấu và chiến thắng. Lý tưởng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân luôn được Đảng quán triệt trong quá trình lãnh đạo quân đội. Chính niềm tin và sự giác ngộ về lý tưởng sẽ tạo nên sức mạnh của đội quân tiên phong trên mọi mặt trận. Đội quân cách mạng của dân tộc Việt Nam cần nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc xác định mục tiêu, lý tưởng phải được chuyển hóa thành hành động chiến đấu của quân đội, làm cho mỗi quân nhân sẵn sàng tự nguyện chiến đấu cho mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Để làm được điều đó quân sự phải phục tùng chính trị, nguyên tắc cơ bản “người trước, súng sau”, “*Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng mà lại có hại*” (Hồ Chí Minh, 2013, tr.271). Nguyên tắc này đã được xác định rõ ngay từ những ngày đầu thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. Tư tưởng lấy chính trị làm gốc khẳng định thêm vai trò quan trọng của quá trình xây dựng quân đội về chính trị, mà nhiệm vụ xác định và giáo dục mục tiêu, lý tưởng cho quân đội là trung tâm. Nếu xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng và không đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì quân đội không còn mang bản chất của giai cấp công nhân, không còn là quân đội của nhân dân và vì nhân dân mà chiến đấu.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Đồng thời, ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao. Thời cơ và vận hội phát triển mở ra rộng lớn tuy nhiên đất nước cũng đối mặt với nhiều khó khăn trong tình hình mới. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu rõ mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh: “... Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016, tr.147-148). Đồng thời Đảng ta nhấn mạnh cần phải kết hợp các nguồn lực, tận dụng các điều kiện thuận lợi để xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị,

nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016, tr.149). Đảng chủ trương củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Có thể thấy, trong mọi giai đoạn của đất nước, Đảng luôn xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho quân đội và lãnh đạo quân đội thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.

2.4. Đảng xác lập nguyên tắc tổ chức Quân đội Việt Nam kiểu mới

Trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên tắc tập trung dân chủ có vị trí và tầm quan trọng hàng đầu trong tổng thể các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng. Nguyên tắc này là vấn đề cốt tủy trong việc đảm bảo sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ tạo lập sự thống nhất về mục tiêu, lý tưởng, đường lối, quan điểm, tổ chức và hành động, tránh cho toàn Đảng và các tổ chức Đảng không bị phân tán, chia rẽ, bè phái. Tập trung theo nguyên tắc tập trung dân chủ đối lập hoàn toàn với tập trung quan liêu, tập trung độc đoán. Mọi quyết định tập trung đều phải được hình thành và tổ chức thực hiện thông qua con đường dân chủ, phát huy tối đa sự sáng tạo. Việc chấp hành Nghị quyết, quyết định cấp trên và kỷ luật của Đảng phải dựa trên cơ sở tự giác.

Đảng đã quán triệt nguyên tắc tổ chức của Đảng vào quân đội với nội dung chủ đạo cốt lõi là nguyên tắc tập trung dân chủ cho phù hợp với tổ chức quân sự. Quân đội là một tổ chức chiến đấu đặc thù có nguyên tắc tập trung nghiêm ngặt “quân lệnh như sơn”, nhưng quân đội cũng là một tổ chức cách mạng nên cần tiến hành thực hiện dân chủ rộng rãi. Dân chủ phát huy được tính sáng tạo của toàn quân, đồng thời là một hình thức để đi đến đoàn kết nhất

trí. Đảng quán triệt nguyên tắc này trong tổ chức quân đội nhằm đảm bảo xây dựng sức mạnh tối đa nhất cho đội quân chiến đấu. Nguyên tắc này đảm bảo việc giữ vững kỷ luật, chấp hành mệnh lệnh, đồng thời cũng tránh được độc đoán, chuyên quyền trong quân đội, nền tảng xây dựng một đội quân cách mạng tiên phong vì nhân dân chiến đấu.

Cùng với nguyên tắc tổ chức Đảng xác định cơ chế tổ chức sự lãnh đạo và chỉ huy quân đội. Chế độ công tác Đảng, công tác chính trị được chú trọng nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, đảm bảo Quân đội Nhân dân là một lực lượng đoàn kết keo sơn và vững mạnh. Đối với Đảng, đoàn kết thống nhất là sức mạnh vô địch của Đảng, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng thì đối với quân đội nguyên tắc này đã được Đảng áp dụng triệt để. Tình đoàn kết trong nội bộ quân đội được xây dựng thông qua quá trình tự phê bình và phê bình, vạch rõ ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục. Nhờ quá trình này mà quân nhân và đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và tình đoàn kết ngày càng chặt chẽ hơn...

3. KẾT LUẬN

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định để xây dựng quân đội ta vững mạnh về

chính trị, là nhân tố cốt lõi tạo nên bản chất cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quá trình lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng làm cho quân đội vững mạnh về mọi mặt, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, giác ngộ về lý tưởng cách mạng, tăng cường đoàn kết gắn bó nội bộ và tinh thần đoàn kết quốc tế. Ngày nay trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế mở ra nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn thử thách. Trước những thay đổi đó nên phải xây dựng “lực lượng của mình mạnh, về quân đội cũng như về mọi mặt chính trị, kinh tế thì mới đảm bảo giữ gìn được hòa bình, đảm bảo đi đến thống nhất, độc lập, dân chủ; nếu lực lượng mình mà yếu thì không làm được cái gì, cho nên lực lượng của mình là cái gốc phải luôn sẵn sàng, đó là quân đội. Vì vậy vấn đề củng cố quốc phòng là rất quan trọng, chớ không phải vì hòa bình rồi mà không cần củng cố quốc phòng” (Hồ Chí Minh, t.9, 2011, tr.436). Trong bối cảnh mới, việc giữ gìn và xây dựng bản chất cách mạng cho quân đội càng được Đảng ta nâng tầm quan trọng hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (2013), *Hồ Chí Minh - nhà chiến lược quân sự thiên tài*. Nxb. Chính trị Quốc gia.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII*. Văn phòng Trung ương Đảng.
3. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập, t3, t9, t14*. Nxb. Chính trị Quốc gia.